



ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
เรื่อง การเตรียมการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟฟ้า
หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยช่วงระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม โดยทั่วไปจะเกิดความแห้งแล้งและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูง โดยจะขึ้นสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งอาจมีอุณหภูมิ สูงสุดถึง ๔๐ - ๔๕ องศา ประกอบกับอุณหภูมิขึ้นจากภาวะโลกร้อนด้วยสาเหตุและปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เอื้อต่อการเกิดอัคคีภัย ต่ออาคารบ้านเรือนต่างๆ พื้นที่การเกษตรรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ ที่มักเกิดขึ้น ในช่วงดังกล่าวและจะเกิดความเสียหายมาก หากเกิดในเขตชุมชนหนาแน่นและพื้นที่การเกษตร ยังให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ ประกอบกับหนังสือ อำเภอร่อนพิบูลย์ ที่ นศ ๐๘๑๘/ว๓๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีเกิดอัคคีภัย โดยกำหนดภารกิจและหน่วยงานรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการเผาขยะหรือเศษวัชพืช รวมทั้งแนวทางแจ้งเตือนการประสาน การอพยพ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกรณีมลพิษทางอากาศ ให้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน อาสาสมัครทราบ

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละออง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้ดำเนินการวางแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามมาตรการ ของภาครัฐ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จึงขอประกาศการเตรียมการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน เตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. ระมัดระวังอันตรายจากการใช้แก๊สหุงต้มในการประกอบอาหาร
๒. สักรวจตรวจทดสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓. อัคคีภัยที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
๔. หยุดเผาขยะ หลุม้าแห้ง และวัชพืช

/๕. หากเกิดเพลิงไหม้...

๕. หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นให้แจ้งเหตุ ติดต่อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๔๔๑๙๖๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง , อำนวยร้อนพิบูลย์ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐๗๕-๔๔๑๐๔๐ ต่อ. ๑๐๖ หรือผ่านทางไลน์ Line Official Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔"

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายณรงค์ แซ่ไซ้)

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์